

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP TRƯỜNG

Đề tài:

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẪM HỖ TRỢ
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

MÃ SỐ: T01-14-04

NGƯỜI THỰC HIỆN : Nguyễn Văn Long

Đà Nẵng, tháng 12/2001

LỜI MỞ ĐẦU

Thành phố Đà Nẵng trở thành đơn vị trực thuộc trung ương vào ngày 01 tháng 01 năm 1997, thành phố ngày càng phát triển giữ một vai trò quan trọng là trung tâm về văn hóa - kinh tế - xã hội của Miền Trung và Tây Nguyên. Với tốc độ phát triển tương đối nhanh, cơ sở hạ tầng được cải tạo một cách đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện, kinh tế có những bước chuyển bước rõ nét, số lượng các doanh nghiệp tăng nhanh đặc biệt là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc phát triển kinh tế của thành phố, doanh nghiệp tạo ra mọi của cải vật tạn đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của xã hội, tạo ra việc làm, thu nhập của người dân thành phố. Vì vậy, UBND thành phố cần phải có chiến lược định hướng cho sự phát triển bền vững cho hệ thống doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng là một hoạt động được ưu tiên hàng đầu.

Việc thu thập thông tin liên quan về hiện trạng và các nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ góp phần giúp các cơ quan Thành phố có chính sách định hướng chiến lược và biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ một cách có hiệu quả.

Tuy không ngừng tăng về số lượng cũng như qui mô, nhưng hiện nay loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố chưa phát huy hết nguồn lực, chưa khai thác hết tiềm năng về vốn, về công nghệ và kinh nghiệm quản lí, do đó hoạt động kinh doanh chưa đem lại hiệu quả cao... Ngoài ra, việc quản lí doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa sâu sát và chưa thực sự được quan tâm đúng mức để tạo động lực phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Với lí do đó, đề tài **“Một số giải pháp nhằm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”** nhằm mục đích phân tích thực trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Đề tài gồm 3 phần :

- ✦ QUAN NIỆM VỀ DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ
- ✦ THỰC TRẠNG VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
- ✦ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẪM HỖ TRỢ & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Phụ lục